



ประกาศจังหวัดชัยภูมิ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น นักการตลาดรุ่นใหม่
ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศรับสมัครเอกชนดำเนินงาน (บุคคลธรรมดา) ตามโครงการส่งเสริมนักการตลาดรุ่นใหม่ เพื่อปฏิบัติงานเป็น นักการตลาดรุ่นใหม่ โดยกำหนดรับสมัครระหว่าง ๑๔ - ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ และตามประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ นักการตลาดรุ่นใหม่ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการสอบดังกล่าวฯ ข้างต้น เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายประกาศ นี้

ทั้งนี้ จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ขอแจ้งให้ผู้สอบ ทราบว่า

๑. บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกครั้งนี้ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นสุด ในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖
๒. ภายหลังจากมีตำแหน่งว่างเนื่องจากนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ ลาออกหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ จังหวัดชัยภูมิ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ อาจพิจารณาแต่งตั้งผู้ได้รับการขึ้นบัญชีในลำดับถัดไป
๓. การแต่งตั้งผู้ผ่านการคัดเลือก

จังหวัดชัยภูมิ โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จะเรียกผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่ ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน ๒ ราย (ตามลำดับ) มารายงานตัวเพื่อทำบันทึกข้อตกลงจ้างและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ ในวันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ชั้น ๔ ถนนบรรณาการ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

๔. สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

๕. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางกาญจนา รัตน์เมกุล)

ประธานกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการตลาดรุ่นใหม่
ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็น นักการตลาดรุ่นใหม่
ประจำสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๐๐๑	นางสาวพรรณพัชร บุตรโพธิ์	
๒	๐๐๓	นางสาวอภิรักษ์ พิมพิศร	
๓	๐๐๒	นายเชเอมรัตน์ ชยมชัย 	